

**Châu Á/Trung Quốc - Ba của ba người con linh mục đã về nhà Cha:  
lời khen ngợi của ba giám mục của các giáo phận tới ba anh em  
dâng mình làm linh mục Chúa.**

Thanh Quảng sdb – Fides



Changzhi ngày 5/7/2024 (theo Thông tấn xã Fides) - Giám mục Changzhi, tỉnh Sơn Tây, Peter Ding Lingbin, đã phát biểu trước cộng đồng tín hữu, các linh mục và nam nữ tu sĩ đang qui tập để dâng thánh lễ an táng được cử hành vào ngày 5 tháng 6, tháng kính Thánh Tâm, để an táng một người cha, ông Gao Huqing thuộc giáo phận Bảo Định. Các Giám mục giáo phận Changshi tỉnh Sơn Tây, Giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, và giám mục Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là các giáo phận nơi ba linh mục con của ông đang phục vụ, đã đồng tế thánh lễ an táng với Đấng Bản Quyền ở Trường Chi.

"Tôi thường nhắc nhở anh chị em hãy kín đáo và khiêm tốn. Nhưng hôm nay tôi phải ca ngợi một cách công khai, với niềm tự hào, trước mặt mọi người, ông Gao Huqing, một người cha Công giáo, ông không chỉ tận hiến cuộc đời mình cho Chúa với niềm tin sâu sắc mà ông còn dâng hiến ba người con thân yêu của ông, làm linh mục trong các giáo phận của chúng tôi".

Theo một cuộc khảo sát do Bộ Đức Tin thực hiện vào tháng 1 năm 2010, cả nước có hơn 320 gia đình "đã hiến dâng con cho Chúa" với tổng số 693 giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ được thánh hiến tại 69 giáo phận thuộc 25 tỉnh, thành phố, khu tự trị và các đô thị.

Trong số đó, có một gia đình đã dâng cho Chúa hai linh mục và ba nữ tu. Bốn gia đình cống hiến cho Giáo hội bốn ơn gọi; hai người khác dâng ba

con trai của họ. Bốn gia đình đã dâng Chúa ba ơn gọi linh mục ở Changzhi đó là linh mục Gao Huqing, linh mục Antonio Gao Ruihu cho Giáo phận Changzhi và linh mục Francis Gao Ruiqing cho Giáo phận Vũ Hán.

Theo cuộc khảo sát năm 2010 - Năm Linh mục được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI công bố (19/6/2009 đến 11/6/2010) nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày giỗ của Thánh Jean-Marie Baptiste Vianney, vị thánh quan thầy của các linh mục quản xứ - cho thấy rằng bất chấp cuộc khủng hoảng về ơn gọi và do chính sách một con, nhiều gia đình Công giáo đã quảng đại dâng con cho Giáo hội, ngay cả khi họ có một người con duy nhất.

Hiện tượng này phản ánh đức tin và tình yêu sâu sắc với Chúa, cũng như sự gắn bó bền chặt với Giáo hội. Cuộc khảo sát cho thấy một con số bất ngờ về các gia đình dâng hiến cho Chúa nhiều ơn gọi, trong một bối cảnh cụ thể để có nhiều linh mục và nam nữ tu phục vụ ở những vùng ngoại vi xa xôi. Mục tiêu của Bộ là "khuyến khích các tín hữu noi gương các gia đình quảng đại này, bắt đầu từ gia đình họ, để nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo ơn gọi và cổ vũ ơn gọi trong Năm Linh mục".  
(Agenzia Fides, 7/4/2024)